



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจะดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตามประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา นั้น

บัดนี้ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้แจ้งให้ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานของกรมชลประทาน ลำดับที่ ๒๘ - ๔๒ สมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

เลขประจำตัวเข้ารับ การประเมิน	เลขประจำตัว แข่งขันในบัญชีเดิม	ชื่อ - ชื่อสกุล
๖๐๐๑	๑๐๕๖๘๑๐๓๒๙	นางสาวทิมพิกา ศรีวงษา

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งตามวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้

วิธีการประเมิน	วัน เวลา และสถานที่	ห้องสอบ
ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน)	วันศุกร์ ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขที่ ๑ ถนนพระอาทิตย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ *รายงานตัวเวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๒๕ น. ณ ห้องประชุม พระยาอรรณการีย์นิพนธ์ ชั้น ๑	ห้องประชุม พระยามานวราชเสวี ชั้น ๑

ทั้งนี้ หากผู้ใดไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิในการเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งดังกล่าว

๓. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานในการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในวันจันทร์ ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๘ ณ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขที่ ๑ ถนนพระอาทิตย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ และทาง www.ocs.go.th หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์”

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘



(นางสาวรีชนี สังข์ทองงาม)

ผู้ช่วยเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา